

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อยู่ที่ 31.31 หลังมีแรงเทขายดอลลาร์ มองกรอบที่ 31.25-31.40

* บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.31 ใกล้เคียงกับระดับการแข่งค่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ 31.30 ซึ่งแข่งค่าสูงสุดในรอบ 50 เดือน

* ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ที่ 31.25 แนวต้านที่ 31.40

* ค่าเงินยูโรปรับตัวแข่งค่าขึ้น ทำให้เกิดแรงเทขายดอลลาร์ ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้น

* ปัจจัยชี้หน้าตลาดที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่ การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือน ม.ค.61 ซึ่งจะออกมาในคืนนี้

* สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำเดือน ม.ค.61 พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.68% และเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 0.07% เป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แต่ถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 0.8% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

* กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 61 เป็น 0.7-1.7% จากเดิม 0.6-1.6% เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเติบโตต่อเนื่อง

* นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) เสนอให้รัฐบาลใช้โอกาสช่วงเงินบาทแข่งค่า เปิดโอกาสให้เอกชนนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนลดลงและบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

* ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกเอกสารเผยแพร่เรื่องดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนม.ค.ปี 61 ระบุความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ประกอบการปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 50.2 มาอยู่ที่ 52.5 สะท้อนความเชื่อมั่นโดยรวมที่ดีขึ้น เป็นการปรับเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ โดยผู้ประกอบการในภาคการผลิตมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมากในด้านปริมาณคำสั่งซื้อ การผลิต และผลประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มการผลิตเคมี ปิโตรเลียมและยางและพลาสติก และการผลิตเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน

* เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 696.38 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้